

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สรุปประเด็นได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”</p>	<p>พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด “งานฤดูหนาว” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมทั้งข้าราชการ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ร้านอาหาร ตลอดจนมหรสพแบบราชสำนัก เช่น โขน ละครใน และด้วยพระบรมราชวิเทโศบายเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวง และทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการ และชาวต่างชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพสกนิกรและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่มีมาอย่างเนิ่นนาน ทำให้งานฤดูหนาวเป็นงานบุญที่สร้างความสุขอิมเมจแก่ประชาชน และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาว เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆ ณ สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต และบางปีก็จัดที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หรือพระราชอุทยานสราญรมย์</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาว และสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ขึ้น เมื่อต้นปีในเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรก และในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชื่นชมความงดงามของแมกไม้ นานาพันธุ์ และแบบจำลองต่างๆ อาทิ พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้ร่วมทำบุญกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งมีของที่ระลึกได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหัตถ์ พร้อมพระปรมาภิไธย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นกิจกรรมที่ดีที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ และยังมีสายรัดข้อมือสื่อ กระทบน้ำจักรยานอุ่นไอรักจำหน่ายในงาน มีตลาดบก ตลาดน้ำ และมหรสพให้ชม กิจกรรมร่วมทำบุญ เช่น สลากชิงโชค มัจฉาพาโชค และสลากการกุศล</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดตามเส้นทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังคลองลาดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมทั้งร่วมชมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และเชิญชวนแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกาย ร่วมเที่ยวชมงานด้วยความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ และร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล</p>	
<p>๒. การขับเคลื่อนประเทศภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p>	<p>รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ที่เน้นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร ทุกมิติ ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม ๑๐ กรอบหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ การสร้างความปรองดองด้วยสัญญาประชาคม, คนไทยไม่ทิ้งกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุข, วิถีไทยวิถีพอเพียง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย, รู้กลไกการบริหารราชการ, รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม, รู้เท่าทันเทคโนโลยี, ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยต้องเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการเข้าในแผนของตำบล - อำเภอ - จังหวัด - กลุ่มจังหวัด - ภูมิภาค - และประเทศให้ได้</p> <p>ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกระดับจะมีทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล, ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ทีมหมอประชารัฐสุขใจ, ทีมปฏิบัติการกระทรวงเกษตร, ทีมคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๔ ครั้ง ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร หรือกว่า ๘๒,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วทั้งประเทศ มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวนทั้งสิ้น ๘.๗ ล้านคน สำหรับสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ขอความร่วมมือตามกรอบหลัก และฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน โดยการรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนมากกว่า ๗ แสนรายการ สามารถแบ่งเป็น ๖ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (มากที่สุด กว่าร้อยละ ๕๒) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข</p>	<p>สน.ปท. และทุกสำนัก/กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>จากความต้องการดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ทุกกระทรวงร่วมกันจัดทำเป็นรายละเอียดแผนงานสำคัญ ๓ แผนงาน คือ</p> <p>๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว ๑๓ ล้านคน จากการลงทะเบียนครอบคลุมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยดำเนินการใน ๔ เรื่อง ได้แก่ การมีงานทำ การฝึกอาชีพ เสริมความรู้ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่มาของมาตรการต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือค่าเดินทาง ไปรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ และค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมาตรการต่างๆ ต้องใช้เวลาในการคิด ทดสอบ และปรับปรุงตามขั้นตอนอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อมั่นใจได้ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้จริง</p> <p>การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การเข้าไปประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ การนำธุรกรรมหนี้ในระบบเข้ามาสู่ระบบ เพื่อเป็นการให้กู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชน รายย่อย กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง</p> <p>การให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ผู้ที่จะให้สินเชื่อหรือเจ้าหนี้จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ทำให้การปล่อยกู้ถูกกฎหมาย สามารถให้กู้กับลูกหนี้ที่เป็นคนในพื้นที่ สามารถประเมินความเสี่ยง รู้ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้ และผู้ให้กู้สามารถคิดดอกเบี้ยได้สูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป ในขณะที่ลูกหนี้สามารถกู้ยืมในระบบได้ง่าย แต่ละรายสามารถกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อาจมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ แล้วแต่เจ้าหนี้จะกำหนด หรือใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันได้ การกู้ยืมทำได้ง่าย และเป็นแบบลดต้นลดดอก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์กระทรวงการคลัง หรือโทรสายด่วน ๑๓๕๙</p> <p>๒. แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งทำเป็นเมนูทางเลือกให้เกษตรกรตามความเหมาะสม และความสมัครใจ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ รวม ๔.๓ ล้านคน แบ่งออกเป็น ๔ โครงการสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีโครงการตัวอย่าง ได้แก่</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>- โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอาชีพเสริมของชุมชนตำบลลุง จังหวัดสตูล ช่วยสร้างรายได้ ๖๖๕,๐๐๐ บาท/ปี โดยสามารถขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ ๖ อำเภอ</p> <p>- โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ ของชุมชนที่ ๔ บ้านแก่ง จังหวัดอุดรดิตถ์ ลดต้นทุนการจัดการศัตรูพืช จาก ๔,๐๐๐ บาท/ไร่ เหลือ ๓,๐๐๐ บาท/ไร่</p> <p>- โครงการจ้างงานชลประทาน สำหรับซ่อมแซม บำรุง รักษาระบบชลประทาน ๑๔๐ รายการ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๖,๐๐๐ บาท/ราย</p> <p>- โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ๑,๓๐๐ กว่าแห่ง ทั้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ ส.ป.ก. ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ดังกล่าว มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบด้วย ๓ โครงการหลัก ได้แก่</p> <p>๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน นำปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคม มาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดโครงการด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๙๒,๐๐๐ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องระบบสาธารณสุข ๗๒ รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ร้อยละ ๑๖</p> <p>๒) โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า ๓๒,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนเกือบ ๑ ล้านคน เม็ดเงินเข้าชุมชน ๙๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชามาตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ยกกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น กองทุนละไม่เกิน ๓ แสนบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ๔๗,๐๐๐ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นการจัดงานประเพณีต่างๆ ร้อยละ ๓๗ นอกจากนี้เป็นการสร้างร้านค้าชุมชน น้ำดื่มชุมชน กองทุนปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์พืช ลานตากพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น</p>	
๓. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี ถือเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เป็นวันที่ไทยได้ร่วมลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี ๒๕๔๖ และสะท้อนว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมา ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ ๑๒๐ ประเทศ จาก ๑๘๐ ของประเทศทั่วโลก อยู่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน ทำให้ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกัน และดำเนินการตามอนุสัญญาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	กจ. และทุกสำนัก/กอง

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>สำหรับประเทศไทยได้มีการณรงค์ ผ่านการใช้แนวทางและมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้ได้จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2018” โดยนำหลักส่งเสริมสุขภาพมาร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ส่งเสริมความดี ร่วมต้านการทุจริต และพลังความดีด้วยการซื้อสัตย์ต่อตนเอง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๒,๓๐๐ คน อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่รัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคจัดขึ้น เพื่อแสดงแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันของทุกฝ่าย โดยภาครัฐ ได้ยกเรื่องการปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระเร่งด่วน และวาระแห่งชาติ มีการดำเนินการออกแผนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกันหรือปลูกฝังแนวคิด การแก้ไขปัญหา และการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยพยายามปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสม และเท่าทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ</p> <p>การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เป็นแนวทางการสร้างความโปร่งใสในธุรกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ และเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการร่วมงานกับภาครัฐ มีการออกกฎหมายลำดับรองในเรื่องเงื่อนไขการซื้อพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง การกำหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement หรือ e-GP) ให้มีความชัดเจน และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สะท้อนจากจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ e-GP ในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ จากปี ๒๕๖๐ รวมถึงผู้ค้ากับภาครัฐมาใช้งานเพิ่มขึ้น กว่าร้อยละ ๑๘ ปัจจุบันมีทั้งหมดเกือบ ๒๕๐,๐๐๐ ราย ซึ่งภาครัฐมุ่งปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ และบริการประชาชนได้ดี และโปร่งใสนั้น</p> <p>นอกจากแนวปฏิบัติภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์โดยภาครัฐแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) มาตรการด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการจัดตั้ง อปท. ๒) มาตรการด้านการบริหาร ๓) มาตรการด้านการตรวจสอบ กำกับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๔) มาตรการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขกรณีร้องเรียนการทุจริตของ</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ผู้บริหารในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง และความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว โดยจะมีการหารือในรายละเอียดของ มาตรการเพื่อความเหมาะสมต่อไป</p>	
<p>๔. บทส่งท้าย</p>	<p>ช่วงเทศกาลปีใหม่รัฐบาลมีมาตรการทางภาษี “ช้อปช่วยชาติ” เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนด สินค้า ๓ ประเภท ได้แก่</p> <p>๑. สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ที่วัตถุดิบ ต้องมาจากยางที่การยางแห่งประเทศไทยรวบรวม หรือรับซื้อจากเกษตรกร ชาวสวนยาง</p> <p>๒. สินค้าประเภทหนังสือ และ e-Book เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ช่วยใน การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ หรือ การพัฒนาทุนมนุษย์ของ ประเทศ</p> <p>๓. สินค้า OTOP ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง กำหนดให้ซื้อ จากผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>การเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ขอให้มีการเตรียมการล่วงหน้า ทั้งคนและยานพาหนะ ศึกษาเส้นทาง พักผ่อนให้ เพียงพอ ขับขี่มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง ในเขตชุมชนให้ใช้ความระมัดระวัง มากเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเป็น ที่พึงให้กับพี่น้องประชาชน</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
 กองวิชาการและแผนงาน
 กรมการปกครอง